



ประกาศ

สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย

ฉบับที่ 4 /2566

เรื่อง ขอความร่วมมือให้นักกีฬาเทนนิสสูงอายุ Ranking C ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง

ตามที่ สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทยได้ประกาศ Ranking ของนักกีฬาไปเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2566 และต่อมาได้มีประกาศฉบับที่ 3 /2566 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 เรื่อง คุณสมบัติของนักกีฬาและหลักเกณฑ์การพิจารณาเกรดนักกีฬา (RANKING) ตามที่ได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว เพื่อนำมาใช้พิจารณา Ranking ของนักกีฬาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด

เนื่องจากที่ผ่านมา มีนักกีฬาทั้งชายและหญิงหลายท่านที่อยู่ในเกรดนักกีฬา Ranking C แต่มักจะถูกท้วงติงจากนักกีฬาด้วยกันเองว่า “ มีฝีมือดีเกินกว่าที่จะอยู่ใน Ranking C ” ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างมาตรฐานในการจัดเกรดนักกีฬา (Ranking) ของสมาคมฯ

จึงขอความร่วมมือจากนักกีฬาชายที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี และหญิงที่มีอายุต่ำกว่า 55 ปี ได้ทบทวนและตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับที่ 3/2566 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 ในหลักการพิจารณา Ranking A ข้อที่ 1 หรือ Ranking B ข้อที่ 2 , ข้อที่ 5 หรือ ไม่ หากตรงกับข้อใดข้อหนึ่งให้แจ้งกลับที่ฝ่ายกิจกรรมของสมาคมฯ ได้ที่ Line@seniortennisth ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 เพื่อปรับเกรด(Ranking) ของท่าน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

ทั้งนี้หากนักกีฬาท่านใดมีคุณสมบัติไม่ตรงกับหลักการพิจารณา ที่กล่าวมาให้ถือว่า **Ranking C** จนกว่าจะมีการพิจารณาเกรด (Ranking) อีกครั้งในสิ้นปีนี้ นักกีฬาท่านใดให้ข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือปกปิดข้อมูลประวัติการแข่งขันเทนนิสในอดีตของตัวเอง หากสมาคมฯ ทราบภายหลัง จะมีการพิจารณาลงโทษห้ามเข้าแข่งขันในรายการที่สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทยให้การรับรองเป็นระยะเวลา 3 เดือน และตัดคะแนนสะสมทั้งหมด

กีฬาเทนนิสเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะที่ดี เมื่อนักกีฬาได้รับการฝึกฝนจนมีทักษะฝีมืออยู่ในระดับที่ดีแล้วก็จะติดตัวของท่านตลอดไป แม้จะหยุดเล่นหรือหยุดแข่งขันไปเป็นเวลานานก็สามารถที่จะรื้อฟื้นกลับมาได้ในเวลาไม่นาน ดังนั้นนักกีฬาเทนนิสที่หยุดเล่นไปนานและกลับมาร่วมแข่งขันใหม่จึงควรมี Ranking ตามฝีมือของท่าน เพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบเพื่อนๆ นักเทนนิส เราร่วมกันสร้างมาตรฐานเพื่อให้สังคมของกีฬาเทนนิสสูงอายุของเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเมื่อเราพบกันในแมทช์แข่งขัน ดีกว่าการมาจับผิดกันเรื่อง Ranking

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566

(นางศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์)
นายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย